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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่๗/๒๕๔๘ 

วนัเสาร์ที ่ ๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน  ๔  อาคารสภามหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์  ศูนย์บางคล้า 

 

************************************************************* 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  กรรมการ 
 ๓.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๖.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๑. ดร.อ านวย ปาอา้ย ประธานสภาคณาจารยฯ์  กรรมการ 
  ๑๒. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ    กรรมการ 
 ๑๓. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๔.  รองศาสตราจารยบ์งัอร อนุเมธางกรู ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๕.  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งามผู ้ แ ท น ผู้ บ ริ ห า ร  
 กรรมการ 
 ๑๖. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๗. ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์   กรรมการ 
 ๑๙. ดร.ลดัดา จาบถนอม ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๒๐.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๒๑. ผูช่้วยศาสตราจารยน์พรัตน์ สรวยสุวรรณ รองอธิการบดี     เลขานุการ 
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๒. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ  

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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 ๓.   อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.   ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร  ผูช่้วยเลขานุการ 
 ๒. ดร.สายฝน เสกขนุทด  ผูช่้วยเลขานุการ 
 ๓. นางสาวลกัษณาพร โรจน์พิทกัษก์ุล  ผูช่้วยเลขานุการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
    ประธานกล่าวเปิดการประชุม หลงัจากนั้นอธิการบดีเรียนขอ้มูลต่อท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลยัเร่ืองการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา  เม่ือวนัท่ี  ๑๖ กนัยายน  
๒๕๔๘ ณ ศูนย์บางคล้า ว่ากิจกรรมในวนันั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่างโดยมีเยาวชน        
และประชาชน ร่วมรับเสด็จเป็นจ านวนมาก   
    ดร.อ านวย ปาอ้าย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้หารือแนว
ปฏิบติัการน าเสนอเร่ืองเขา้ท่ีประชุม ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วย การ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุม  ขอ้ ๑๔  เร่ืองท่ีจะน าเสนอเขา้สู่
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวทิยาลยั วา่อยูใ่นอ านาจวนิิจฉยัของใคร 
  ท่ีประชุมไดอ้ภิปราย  สรุปไดด้งัน้ี 
  ๑.  ผูท่ี้จะเสนอเร่ืองเขา้ประชุม 
       ๑.๑   กรรมการสภามหาวทิยาลยั   
      ๑.๒  สภาวชิาการ 
  ๑.๓  สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
      ๑.๔  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั 
      ๑.๕  กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
     ๒. โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
     ๒.๑ เร่ืองท่ีมาตามสายงานบริหาร  น าเสนอผา่นอธิการบดี  
     ๒.๒ เร่ืองท่ีมาตามกลุ่มของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. ไม่ต้องผ่าน          
อธิการบดีกลัน่กรอง แต่ตอ้งเสนอใหอ้ธิการบดีทราบ เพื่อตอบค าถามต่อสภามหาวทิยาลยั 
    ประธาน มอบเลขานุการ น าเร่ืองท่ีเสนอเขา้ทั้งหมด ถา้เร่ืองในระเบียบวาระมี
จ านวนมาก นายกสภา จะเป็นผูช้ี้ขาดวา่เร่ืองใดควรจะน าไปพิจารณาคร้ังต่อไป หรือจดัเรียงล าดบั
ความส าคญั หรืออาจจะน าไปพิจารณาในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  
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ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ไม่มี 
ระเบียบวาระที ่๒   รับรองรายงานการประชุม 
   ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๖/๒๕๔๘  เม่ือวนัท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๔๘  โดยให้เพิ่มเติมขอ้ความในระเบียบวาระท่ี  ๕  
ก่อนข้ึนระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  ดงัน้ี 
    “ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ไดน้ าเสนอขอ้มูลปัญหาศูนยบ์างคลา้ซ่ึง
ไดม้าจากการจดัเวทีประชาคม เร่ือง การใชพ้ื้นท่ีศูนยบ์างคลา้  โดยมีปัญหาดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  การ
บริหารจดัการเชิงนโยบาย  การจดัหน่วยงานบริการ  ผูบ้ริหารท่ีไปรับผิดชอบท่ีบางคล้ามีน้อย  
ปัญหาการขนยา้ยนกัศึกษาไปเรียน  และการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานท่ี  ขอให้มหาวิทยาลยั 
ทบทวนปัญหา  และก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
    เลขานุการสภา แจง้เร่ือง แผนกลยุทธท่ีสภามอบหมายให้ไปปรับ ยงัไม่เสร็จ
สมบูรณ์ จึงขอน าเขา้เสนอสภาในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
    ๕.๑  พิจารณาอนุมติัปริญญา  และอนุปริญญา    
  รองผูอ้  านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอรายช่ือ          
นกัศึกษาภาคปกติ และกศ.พท. ท่ีส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๔๗  จ านวน  ๘๐๒  คน  เพื่อขออนุมติัปริญญา และอนุปริญญา ดงัน้ี 
     ๑. อนุปริญญา  
     -  สาขาการศึกษา  จ านวน      ๓   คน 
     -  สาขาวทิยาศาสตร์  จ านวน    ๑๖     คน 
    -  สาขาศิลปศาสตร์  จ านวน   ๗๗    คน 
   ๒. ปริญญาตรี 
    -  สาขาการศึกษา จ านวน     ๑๕  คน 
     -  สาขาวทิยาศาสตร์ จ านวน  ๒๙๒  คน 
    -  สาขาศิลปศาสตร์ จ านวน  ๑๓๗  คน 

/ระเบียบวาระที ่ ๒  … 
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     -  สาขาบริหารธุรกิจ จ านวน  ๒๖๐  คน 
 
    ๓. ปริญญาโท  
     -  สาขาศิลปศาสตร์  จ านวน       ๒  คน 
    มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยให้มีผลย้อนหลัง ตั้ งแต่วนัท่ี ๑๕  
สิงหาคม  ๒๕๔๘   โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
    ๑. การพิจารณาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษา ให้น าเขา้พิจารณาใน
คณะกรรมการประจ าคณะ และวนัท่ีส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้นบัวนัท่ีผา่นการพิจารณาจาก
กรรมการประจ าคณะ 
 ๒. ปัญหาการส่งเกรดล่าช้า ให้แก้ปัญหาโดยให้จดัระบบการรายงาน  
การวดัผลให้ชดัเจน ควรก าหนดระยะเวลาของการส่งผลสอบภายหลงัการสอบเสร็จ ว่าจะตอ้งส่ง 
ผลสอบภายในก่ีวนั  หากไม่ส่งผลสอบตามก าหนดถือเป็นความผดิร้ายแรง 
   มหาวทิยาลยัควรก าหนดมาตรการหรือบทลงโทษท่ีชดัเจน  เช่น  การ
ช้ีแจงต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  หรือให้ช้ีแจงต่อคณบดี 
   ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  เสนอให้สภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการ ท าวจิยัเก่ียวกบัจรรยาบรรณและวนิยัของอาจารย ์  
 
    ๕.๒  พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้ ปีงบประมาณ  ๒๕๔๙      
     เลขานุการสภา น าเสนอการขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้ต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยั เพราะมีความเร่งด่วนในการด าเนินงาน โดยมิไดน้ าแผนกลยุทธ เขา้มาประกอบการ
พิจารณาดว้ย  
    มติทีป่ระชุม 
    ๑. เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนอนุมติัให้ใช้งบประมาณเงินรายได ้ไม่เกิน 
๒๕% ของงบประมาณ ปี ๒๕๔๘  ไปพลาง 
     ๒. ให้น าเสนอแผนกลยุทธ์พร้อมงบประมาณเงินรายได ้ปี ๒๕๔๙ โดย
ใหแ้สดงเงินงบประมาณแผน่ดินท่ีไดรั้บจดัสรรในปี  ๒๕๔๙  ดว้ยในการประชุมคร้ังถดัไป 
 
    ๕.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย         
ราชภฏัราชนครินทร์ 
     ประธาน เสนอแนะวา่ เน่ืองจาก ก.พ.อ. มีกรรมการครบโครงสร้างแลว้  
และจะก าหนดเกณฑ์กลางในการบริหารงานบุคคลได้ ในระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน จึงขอให้
มหาวทิยาลยัชะลอการแต่งตั้งกรรมการไวก่้อน  เพื่อความชดัเจนในอ านาจหนา้ท่ี 

/๓. ปริญญาโท 
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     ๕.๔ พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย)์ 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลยั น าเสนอการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ระดบัผูช่้วยศาสตราจารย ์ของอาจารยก์นัยา ลุมพิกานนท์ ต าแหน่งอาจารย ์ระดบั ๗ สังกดัคณะ         
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย์ สาขาการศึกษาปฐมวยั ซ่ึงคณะอนุกรรมการด าเนินงานการก าหนดต าแหน่งทาง      
วชิาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแลว้ เสนอผา่นความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมติัตั้ งแต่วนัท่ี ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๔๘  เป็นตน้ไป   
     มติทีป่ระชุม อนุมติัตามเสนอ  โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
     ๑. ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ควรเขียนสรุปขั้นตอน
การพิจารณา  และเหตุผลท่ีสมควรไดรั้บการก าหนดต าแหน่งใหช้ดัเจน 
    ๒. ควรสรุปมติและประเด็นท่ีส าคญัจากท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการพิจารณาของกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
    ๓. ควรมีการปรับเปล่ียนเกณฑใ์นการพิจารณาและเกณฑใ์นการตั้งผูอ่้าน 
 
   ๕.๕ พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์ในการจัดการศึกษา            
ภาคปกติ 
     เลขานุการสภา น าเสนอ (ร่าง) ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการสอน       
เกินเกณฑใ์นการจดัการศึกษา ภาคปกติ   เน่ืองจากขาดอาจารยผ์ูส้อนนกัศึกษาภาคปกติ   
     กรรมการสภาฯ ไดอ้ภิปราย และใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี   
     ๑. ควรก าหนดต าแหน่งสายบริหารท่ีต้องมีภาระงานสอนให้ชัดเจน           
วา่ควรอยูใ่นระดบัใด 
     ๒. มีหลกัเกณฑก์ารคิดอตัราการจ่ายค่าสอนเกินเกณฑอ์ยา่งไร 
    ๓. การจ่ายค่าสอนกลุ่มเรียนท่ีมีนกัศึกษา  ๖๐ คน  และ ๗๐ คน ควรจ่าย
เท่ากนั 
     ๔. การพิจารณาค่ าตอบแทนในคราวต่อไปให้พิจารณารวมถึง                    
ค่าตอบแทนการสอนอ่ืนๆ ดว้ย 
     ๕. ในการน าระเบียบเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา ควรน าเสนอหลกัการ 
แนวคิด และเหตุผล ใหส้ภามีความเขา้ใจ 

/๕.๔ พิจารณาก าหนด… 
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    มติที่ประชุม อนุมติัให้ใช้ระเบียบน้ีเฉพาะปีการศึกษา ๒๕๔๘ เท่านั้น  
และใหน้ าขอ้สังเกตต่าง ๆ ไปปรับในการเสนอระเบียบคราวต่อไป 
 
   ๕.๖ โครงการขอเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา          
วศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม 
     ดร.ชชัชาลี รักษ์ตานนท์ชยั อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
น าเสนอโครงการขอเปิดสอนหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ      
อุตสาหกรรม เพื่อขออนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั 
     ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายและมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
     ๑. ควรพิจารณาภาระงานของอาจารย์ปัจจุบนั และศกัยภาพของอาจารย์
ผูส้อน 
     ๒. ส ารวจความตอ้งการ  แนวโนม้ของจ านวนนกัศึกษาท่ีจะเขา้เรียนตาม
หลกัสูตรน้ี  ตลอดระยะเวลา  ๔  ปี 
     ๓. พิจารณาความพร้อมของเคร่ืองมือในการสอน 
    ๔. ควรน าเสนอความชดัเจนเก่ียวกบัความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม
และพิจารณาคุณภาพของภาคอุตสาหกรรมนั้นดว้ย 
     ๕. ควรเพิ่มวิชาเลือกให้กวา้งข้ึน  เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาในทอ้งถ่ิน
น าความรู้ไปประกอบธุรกิจของตนเองได ้
     ๖. หลักสูตรควรทันสมัย  สามารถปรับให้รอง รับแนวโน้มของ              
อุตสาหกรรมในอนาคตได ้
     ประธานใหข้อ้เสนอแนะวา่ 
     ๑. วธีิการน าเสนอ ยงัไม่ส่ือสารในส่ิงท่ีผูน้ าเสนอตอ้งการส่ือสาร 
     ๒. ส่ิงท่ีน าเสนอตอ้งท าใหช้ดัเจน  คือ 
      ๒.๑ ความเช่ือมโยงของหลกัสูตรกบัภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ใน
ลกัษณะเครือข่าย  ทั้งสองฝ่ายตอ้งชดัเจนและมัน่ใจวา่นกัศึกษาส าเร็จการศึกษาแลว้มีงานท า 
       ๒.๒ ให้ระบุให้ชัดเจนว่าจะจัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัย 
หรือ            ศูนยบ์างคลา้ 
       ๒.๓ โครงการความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
ควรท าแบบเตม็รูป  มีการฝึกปฏิบติังานจริง พร้อมรับเงินเดือนแบบพนกังานในรูปแบบ (Cooperate 
University Program)  เช่น เทสโกโ้ลตสั  ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

/๕.๖ โครงการขอเปิดสอน… 
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      ๒.๔ หลกัสูตรควรท าในลกัษณะ  Work  Integrated  Learning  
การบูรณาการระหว่างการเรียนกบัการท างานให้นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการโดยการ
นิเทศ ติดตามของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  ซ่ึงเป็นการท าใหเ้ป็นหลกัสูตรสหกิจศึกษา 
     มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เปิดหลักสูตรน้ี แต่ขอให้น าข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาไปปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์และ
น าเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป  
   ๕.๗ โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการจดัการเรียนการสอนในระดบั
ปริญญาตรีดา้นรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน 
    ผูช่้วยอธิการบดี อาจารยสุ์ทธิ แสงพนัสธาดา ผูป้ระสานงานโครงการ
ความร่วมมือ น าเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีด้าน                
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั 
     มติที่ประชุม เห็นชอบในหลกัการ เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรความร่วมมือ
พิเศษท่ีตอ้งตอบสนองทอ้งถ่ิน แต่มหาวทิยาลยัควรค านึงถึงคุณภาพในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน  
การบริหารทางวชิาการซ่ึงตอ้งขอก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์การต่อรองเร่ืองการสอนกบักรมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเป็นผูใ้ห้ปริญญา เพราะฉะนั้นคุณภาพการเรียน         
การสอนเพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นเร่ืองส าคญั 
 

   ๕.๘ พิจารณา (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์วา่ดว้ย คุณสมบติั
และหลกัเกณฑก์ารแต่งตั้งศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 
     ท่ีประชุมยงัไม่พิจารณา 
  
ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ๆ 
   ๖.๑ แนวทางการบริหารศูนยบ์างคลา้ 
     เน่ืองจากไดมี้การน าเสนอปัญหาการบริหารจดัการศูนยบ์างคลา้ แต่ไม่มี
แผนการแกปั้ญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อประกอบการพิจารณา ประธาน จึงเสนอให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ผูแ้ทนผูบ้ริหาร และผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
บริหารจดัการ 
     มติทีป่ระชุม  เห็นชอบใหแ้ต่งตั้งคณะท างาน  ประกอบดว้ย 
  ๑.   ดร.วโิรจน์           ศรีโภคา 
      ๒.  นายแพทยชู์ชยั   ศรช านิ 
     ๓.  นายววิฒัน์         ศลัยก าธร 

/๕.๗ โครงการความร่วมมือ… 
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     ๔.  นายปรีชา          คชสิทธ์ิ 
       ๕.  ดร.อ านวย      ปาอา้ย    
       ๖.   ผศ.สมศกัด์ิ        ยิม้แฉ่ง 
       ๗.  นางพรพรรณ    นินนาท   
  โดยใหค้ณะกรรมการคดัเลือกประธาน และเลขานุการ กนัเอง 
     นดัประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังต่อไป  วนัอาทิตยท่ี์  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  
เวลา  ๙.๓๐  น.  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  ศูนยบ์างคลา้  โดยจะประชุมเฉพาะเร่ือง         
แผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั  และค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้ ปี ๒๕๔๙  เท่านั้น  
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๘.๐๐   น. 
 
  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต  ศุภอกัษร 
  ดร.สายฝน     เสกขนุทด     
   น.ส.ลกัษณาพร  โรจน์พิทกัษก์ุล              ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพรัตน์   สรวยสุวรรณ 
         ผู้จดบันทกึการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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